
FORSÆTISNEFND 29. maí 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
móttöku vegna samgöngusáttmála - R18110189

Þann 1. nóvember 2019 var haldinn í Höfða kvöldverður í tilefni af samgöngusáttmálanum og 
þangað boðið sveitastjórum, ráðherrum og fleirum. 1. Hvaða starfsfólki ráðuneytanna sem 
höfðu unnið að gerð samgöngusáttmálans var boðið og úr hvaða ráðuneytum? 2. Hvaða 
starfsfólki sveitarfélaganna sem höfðu unnið að gerð samgöngusáttmálans var boðið og úr 
hvaða sveitarfélögum?


